



## นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

f Share

🐦 Tweet

✉ Email

📄 Share



สถานที่ : ห้องประชุม โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) เวลา : 16.00 น.

นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรและคณะครูโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)ทุกคนในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการประชุมครูและบุคลากร

โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ครั้งที่1/2567 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) ดังนี้

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ของโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จะต้องไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อนขณะหรือหลังจาก การปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยให้แจ้งบุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน หากพบบุคลากรกระทำการทุจริตและประพฤติมิ ชอบโรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวดมอบทุกส่วนราชการ ไปดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และเผยแพร่ ณ สถานที่ตั้งของ ส่วนราชการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน และบุคลากรได้รับทราบ และให้ผู้บริหารทุกส่วน ราชการกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด มอบทุกส่วน ราชการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy โดยในปี พ.ศ. 2567 กำหนดให้รายงาน 2 ครั้ง (พฤษภาคม 2567และ ตุลาคม 2567) เพื่อประเมินผลและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง



**ประกาศ**

**นโยบายไม่รับของขวัญ**

โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

**งดให้ งดรับ**

**NO** 

**GIFT POLICY**





นางสาวสุวิทย์พร บันกิตเดช  
ผู้อำนวยการ